

Sức người quê lúa góp phần đánh thắng giặc Mỹ

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 là trang sử chói lọi của dân tộc, là niềm tự hào bất tận của mỗi người dân Việt Nam. Trong những ngày tháng hào hùng và oanh liệt đó, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Bình đã tích cực chi viện "sức người, sức của" cho miền Nam, làm tròn nghĩa vụ là hậu phương vững chắc đối với tiền tuyến lớn, góp phần toả thảm chiến công vang dội "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".



Cựu chiến binh xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) trò chuyện, động viên tân binh địa phương trước ngày lên đường nhập ngũ năm 2020.

Đầu năm 1958, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thí điểm việc thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các tỉnh: Vinh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An. Tại Thái Bình, tháng 1/1959, 4 đoàn khám sức khỏe của tỉnh do Thường trực Ủy ban hành chính tỉnh dẫn đầu về các huyện: Tiên Hưng, Quỳnh Côi, Vũ Tiên, Kiến Xương... làm nhiệm vụ tuyển quân. Trong năm 1959 đã có

87% thanh niên trong độ tuổi của các huyện đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngày hội giao quân có 3.832 thanh niên lên đường nhập ngũ, vượt 53,4% chỉ tiêu trên giao. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ giai đoạn 1960 - 1965, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình

vừa nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ tính riêng năm 1965, Thái Bình đã tổ chức 4 đợt tuyển quân lớn và nhiều đợt bổ sung với số người lên đường nhập ngũ chiếm 1,75% dân số và 12% lao động nam. Thực hiện lệnh động viên cục bộ năm 1965 và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 4 năm (1965

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1959 - 1975), Thái Bình đã tiễn đưa 178.114 thanh niên lên đường nhập ngũ, gia đình quân nhân đi B, C qua các năm (1966 - 1975) là 370.125 gia đình. Bộ đội Thái Bình bổ sung cho chiến trường nào, đơn vị nào, ở đâu cũng có ấn tượng, tình cảm tốt, nhiều người lập công xuất sắc. Đến năm 1978 đã có 26 người được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hầu hết các tỉnh miền Nam đều có thanh niên Thái Bình từng chiến đấu, bị thương, hy sinh. Tổng số liệt sĩ của Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là hơn 34.400 người.

- 1968), Thái Bình không chỉ giao 20.000 quân mà còn xây dựng, bổ sung từ đại đội đến tiểu đoàn và nhiều tiểu đoàn dẫn quân vào thẳng chiến trường. Động viên trong 4 năm (1965 - 1968), Thái Bình đã tiễn đưa 76.038 con em lên đường nhập ngũ, chiếm 6,2% dân số toàn tỉnh. Chất lượng quân nhân được nâng lên, đa số đều có kiến thức quân sự nhất định của chiến sĩ bộ binh và trình độ văn hóa cấp II, trải qua nhiều lần học tập và sinh hoạt chính trị...

Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968, công tác tuyển quân của tỉnh gặp một số khó khăn như: nguồn tuyển quân tuổi 18 - 25 đã cạn, thể lực thanh niên phát triển không kịp, số thanh niên còn lại đủ chỉ tiêu hầu hết ở các cơ sở yếu, tư tưởng của một bộ phận nhỏ thanh niên dao động. Trước tình hình đó, Hội đồng Tuyển quân tỉnh vẫn quyết tâm "giao đủ quân, chất lượng cao". Nhiều địa phương một mặt thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, mặt khác đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn tỉnh hướng ra tiền tuyến" và các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi trên các lĩnh vực... Nhờ vậy, giai đoạn 1969 - 1971, công tác tuyển quân của Thái Bình

đã vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Quán triệt đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng, chỉ đạo của Hội đồng Chính phủ, của Quân khu, trong giai đoạn 1973 - 1975, quân và dân Thái Bình nhận thức sâu sắc nhiệm vụ tổ chức, huy động lực lượng chi viện "sức người, sức của" cho tiền tuyến là một công tác chủ yếu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Đầu năm 1975, Ủy ban hành chính tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyển quân gắn với thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xác định đây là việc làm của toàn Đảng, toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi trên các lĩnh vực... Nhờ vậy, giai đoạn 1969 - 1971, công tác tuyển quân của Thái Bình

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh



Chiến tranh đã lùi xa 45 năm nhưng dấu ấn chiến tranh, những đóng góp của quân và dân Thái Bình trong các cuộc kháng chiến vệ quốc mãi là khúc ca khải hoàn, là trang sử rạng ngời, giúp thế hệ trẻ quê hương hôm nay phấn đấu học tập, lao động để xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, trong những năm qua, Thái Bình là một trong những địa phương được Quân khu 3 đánh giá cao về công tác tuyển quân. Không chỉ bảo đảm đủ chỉ tiêu được giao, Thái Bình còn nâng cao về chất lượng tân binh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quân đội. Con em Thái Bình đang công tác trong các đơn vị đều giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Cựu chiến binh Đỗ Văn Khôn, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh



Nếu trong kháng chiến chống thực dân Pháp có nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên tay không bắt giặc, Tạ Quốc Luật cầm cờ trên nóc hầm tướng Đờ Cát-xơ-ri báo hiệu thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có Vũ Ngọc Nhạ - nhà tình báo chiến lược, Phạm Tuấn - anh hùng phi công dũng cảm diệt máy bay B52 của giặc Mỹ, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, Đại đội trưởng Bùi Quang Thận - người cầm lá cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh

kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Còn rất nhiều người con quê lúa Thái Bình trong đoàn quân Nam tiến chi viện cho miền Nam đã trở thành những liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cựu chiến binh Bùi Đình Nho, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội tăng thiết giáp tỉnh



Vào những năm tháng cách đây nửa thế kỷ, cả đất nước sục sôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thanh niên lúc bấy giờ khí thế rất hăng hái lên đường để được tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chính quyền và các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ đã động viên rất kịp thời để chúng tôi yên tâm lên đường nhập ngũ. Bản thân mỗi chúng tôi đều nhận thấy trách nhiệm của mình. Không chỉ bản thân tôi mà tất cả thanh niên lúc bấy giờ chỉ nghĩ muốn được tham gia, được góp sức mình vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Trong ba lô ngoài quần áo tư trang còn có cuốn sổ, chiếc bút, có người có chiếc khăn người yêu tặng lúc chia tay. Ai cũng có niềm tin đến ngày chiến thắng và ngày trở về.

Binh nhất Nguyễn Minh Tiến, Tiểu đoàn 471, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân



Là một trong những quân nhân vừa nhập ngũ, được sống, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi càng thấu hiểu sự khó khăn, gian khổ gặp bởi phần của thế hệ cha anh đã đi qua hai cuộc kháng chiến. Tôi xin hứa sẽ phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống quê hương, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc.

TẮT ĐẠT

Chủ động trong mùa mưa bão



Thi công tuyến đê hữu Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình.

Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển khép kín với tổng chiều dài khoảng 580km, trong đó có 356,3km đê trung ương, còn lại là đê bồi, đê bao và đê vùng. Các tuyến đê trong tỉnh có 111 hệ bờ trên tuyến đê cấp I, II, III; 10 hệ bờ trên tuyến đê bồi với 150km kè lát mái và trên 50 kè mỏ. Ngoài ra còn 189 cống dưới đê cấp I, II, III và hơn 50 cống dưới đê làm nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa, bão năm 2019, toàn tỉnh đã tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, xử lý cấp bách với tổng chiều dài được củng cố hóa khoảng 36,8km đê; 0,14km mái kè; khoan phụt vữa gần 2km đê; xử lý ẩn họa thân đê bằng công nghệ mới được 10km; phát quang 35.000m² mái đê; thay thế, bổ sung 909 biển báo hạn chế tải trọng, cộ

tu sửa 1 kho chống lụt, bão; sửa chữa 10 điểm canh đê, 4,3km kè, 3 cống qua đê. Ngoài ra còn 17 dự án đang triển khai thi công với tổng chiều dài 49,45km đê, 2,35km kè và 4 cống qua đê. Bên cạnh việc tu bổ, sửa chữa đê điều, các địa phương trong tỉnh còn thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn 49 vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai; xử lý 25 vụ; đặc biệt, đã xử lý thêm 17 vụ vi phạm tổn động từ những năm trước. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh, năm 2019 Thái Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu hai cơn bão số 2 và số 3. Tổng lượng mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 các nơi từ 830 - 1.140mm, thấp hơn trung bình nhiều năm. Năm 2019 là năm ít lũ, lũ đến muộn và kết thúc sớm so với quy luật nhiều năm; tháng 5 không

xuất hiện lũ tiểu mãn. Mục nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, ít thay đổi; đầu tháng 8 chỉ xảy ra 1 đợt lũ nhỏ... Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 và bão số 3 nhưng có thiệt hại do sét đánh làm 5.660 con gia cầm bị chết, một số máy móc và trang thiết bị phục vụ chăn nuôi bị hư hỏng. Ông Nguyễn Bảo Khương, Chỉ huy trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết: Hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, bão, để ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đắp đê, làm kè, xây sửa cống bảo đảm khối lượng, chất lượng và thời gian quy định, kịp thời phục vụ công tác PCTT. Kiến quyết giữ vững hệ thống đê sông ở mực nước lũ thiết

PHẠM HÙNG

kế; hệ thống đê cửa sông và đê biển bảo đảm chống với bão cấp 10, triều trung bình. Tích cực, chủ động để phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh đổ bộ vào và phải có phương án đối phó với trường hợp bất lợi nhất là lũ, bão trùng hợp xảy ra. Trường hợp bão đổ bộ trong điều kiện triều cường phải có phương án chống tràn hạ du các tuyến đê sông, đê cửa sông. Chủ động phòng tránh, tiêu ứng cho lúa mùa và các cây trồng, vật nuôi khác ở mức cao nhất. Giải quyết khắc phục hậu quả của lũ, bão, thiên tai nhanh chóng, kịp thời. Quán triệt cán bộ đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xác định các trọng điểm xung yếu của đê điều, xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, giao cho các địa phương tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố cần chủ động kiểm tra, phân loại các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu; xây dựng phương án hộ đê; tổ chức xử lý các sự cố của đê điều kịp thời, bảo đảm an toàn trong lũ, bão. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập lực lượng canh coi, cử sách, xung kích, ứng cứu, bơi lội, cứu thương đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng trong nhân dân theo quy định của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh...

Những ngày này, học sinh Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, mọi công tác giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá thường xuyên vẫn được giáo viên và nhà trường thực hiện online.

Mặc dù đã nghỉ học gần 3 tháng để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng các thầy cô Trường Tiểu học Trần Lâm vẫn luôn say mê với việc truyền đạt kiến thức đến học sinh. Trong những ngày đầu khi mới nghỉ, các cô giáo thường giao bài tập qua zalo hoặc photo để cho học sinh ôn tập các bài đã được học. Với mong muốn gửi tới học sinh những bài tập có hình ảnh sinh động, cùng tương tác với thầy cô, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên và triển khai dạy học online. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học", thực hiện chỉ đạo của ngành, Trường đã tổ chức hướng dẫn học sinh tự học và ôn bài ở nhà. Đặc biệt, Trường đã nghiên cứu các hình thức dạy học để áp dụng thuận lợi nhất cho giáo viên, phụ huynh, học sinh tương tác với nhau và thông nhất dạy học online vào các buổi tối trong tuần. Đến nay, việc dạy học online đã được triển khai đến 100% các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 với 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, mỗi tuần học từ 3 - 4 buổi. Tỷ lệ học sinh tham gia học đạt trên 70%.

Cứ 3 buổi mỗi tuần, vào lúc 19 giờ 30 phút, cô giáo Cao Thị Ngọc Thủy, chủ nhiệm lớp 1A1 lại gửi đường

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN LÂM CÔ VÀ TRÒ HÀO HỨNG HỌC ONLINE

link phòng học Zoom qua tin nhắn zalo của nhóm lớp cho phụ huynh. Khác với các anh chị học sinh THCS hay THPT, việc tự học của học sinh tiểu học chưa cao, nhất là đối với các em học sinh lớp 1, vì vậy, những ngày đầu triển khai học online cũng gặp nhiều khó khăn. Cô giáo Thủy chia sẻ: Đây là hình thức dạy học mới nên từ cô giáo đến phụ huynh, việc sinh đến sinh lớp 1 còn nhỏ chưa tự làm được mọi việc nhưng với sự chủ động của Ban giám hiệu, giáo viên, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh nên chỉ sau 2 buổi học online lớp học đã vào nề nếp, học sinh hào hứng học tập, cô và trò tương tác hiệu

quả. Đây là kết quả ngoài mong đợi của chúng tôi. Từ nhiều tuần nay, việc học online cũng các con đã trở thành thói quen của hầu hết các bậc phụ huynh Trường Tiểu học Trần Lâm. Những ngày này, vợ chồng chị Nguyễn Thị Cúc có con học lớp 5 cũng phải sắp xếp lại công việc để cùng con học bài. Chị Cúc cho biết: Do thời gian nghỉ phòng, chống dịch dài nên chúng tôi rất lo lắng các con sẽ quên kiến thức khi trở lại trường. Vì vậy, khi nhà trường tổ chức dạy học online gia đình rất vui và đồng thuận. Việc học này đã hỗ trợ học sinh học tập để không quên kiến thức đã học. Việc học trực tuyến cũng đã tạo sự tương tác

cần thiết giữa nhà trường, thầy cô giáo và học sinh. Con với em Lê Quang Vinh, học sinh lớp 5A2 thì em chỉ mong đến giờ học online để được tương tác, gặp gỡ cô giáo và bạn bè. Vinh hào hứng chia sẻ: Tham gia học online cũng có giáo và các bạn, em rất thích. Em thấy dễ hiểu bài hơn khi được trao đổi, hỏi đáp cùng cô và các bạn. Không chỉ dạy học online, Trường Tiểu học Trần Lâm còn thực hiện việc họp Ban giám hiệu, họp các đoàn thể và sinh hoạt chuyên môn trực tuyến. Nhờ đó, công tác chỉ đạo dạy học và các hoạt động trong nhà trường vẫn bảo đảm xuyên suốt, không bị gián đoạn.

MINH NGUYỄN



Tiết học online của cô và trò lớp 5A2.